



## TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số 18 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 825 2526 \* Fax: (84-4) 826 5942

Website: www.petrovietnam.com.vn

### THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020

Thân mến gửi toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí!

Nhân dịp đất nước, dân tộc vui đón xuân mới - Xuân Canh Tý 2020, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tôi xin gửi lời cảm ơn và chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên - những người lao động Dầu khí qua các thời kỳ đã và đang hết lòng cống hiến sức lực, đóng góp trí tuệ cho công cuộc “chấn hưng” sự nghiệp Dầu khí.

Ý thức đầy đủ về trách nhiệm là Tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, năm 2019 vừa qua, Tập đoàn chúng ta đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người Dầu khí, nỗ lực từng ngày, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng “về đích trước”. Những thành tựu chúng ta đạt được có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng, góp phần vào tăng trưởng GDP, bảo đảm an ninh năng lượng, giữ vững chủ quyền quốc gia, khẳng định vai trò, vị thế của Tập đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng đối với đất nước ta - năm cuối của Kế hoạch 5 năm (2015-2020) - năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc vào Xuân 2021. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, chúng ta có nhiều thuận lợi nhưng khó khăn vẫn luôn thách thức bản lĩnh và trí tuệ Người dầu khí. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng ta nhất định về đích thắng lợi nếu chúng ta đoàn kết và dám hành động như là một nét đẹp của Văn hóa Dầu khí.

Mừng năm mới 2020, mừng xuân Canh Tý, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động đã và đang công tác trong ngành Dầu khí cùng gia đình năm mới sức khỏe, an lành, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công!

Chúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục lập nên những thành tích mới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

**Chào thân ái!**

**Trần Sỹ Thanh**  
**Ủy viên BCH Trung ương Đảng,**  
**Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương,**  
**Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên**  
**Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam**